

Lịch phụng vụ của Đức Thánh Cha bao gồm việc phong thánh Chân phước người Argentina

Thanh Quảng sdb

(Tin Vatican - Christopher Wells)

Phủ Phủ Giáo hoàng vừa công bố lịch trình cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng 1 và tháng 2, trong đó bao gồm việc phong thánh cho Chân phước Maria Antonia Joseph de Paz y Figueroa, sinh ở Argentina.



Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ phong thánh cho Chân phước người Argentina Maria Antonia Joseph de Paz y Figueroa tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 2, vào Chúa nhật thứ sáu Thường niên.

Chân phước Maria Antonia Joseph đã dành phần lớn cuộc đời mình để cố vũ các cuộc Linh thao theo thánh I-Nhã sau khi các tu sĩ Dòng Tên bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha vào giữa thế kỷ 18. Bà đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phong chân phước vào tháng 8 năm 2016.

Lễ phong thánh cho Chân phước Maria Antonia là một phần trong lịch trình dày đặc các sự kiện phụng vụ của Đức Thánh Cha trong vài tuần tới.

Phụng vụ tháng Giêng-tháng Hai

Vào Chúa nhật thứ ba Thường niên, ngày 21 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tưởng niệm Chúa nhật Lời Chúa – một lễ được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập vào năm 2019.

Cuối tuần đó, vào ngày 25 tháng 1, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Kinh chiều thứ hai nhân Lễ trọng kính Thánh Phaolô Trở lại để đánh dấu sự kết thúc Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.

Tuần Cầu nguyện năm nay mời gọi các Kitô hữu suy ngẫm về bản văn Kinh thánh làm chủ đề: "Người phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của người... và người lân cận như chính mình". (Lu-ca 10:27).

Vào ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhân dịp Lễ Chúa dâng mình vào đền thờ. Lễ này cũng được coi là Ngày Thế giới về Đời sống Thánh hiến lần thứ 28, và các thành viên của các Dòng Tu và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ sẽ hiện diện trong phụng vụ của Đức Thánh Cha.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha dự kiến sẽ chủ sự một lần nữa các nghi thức Thứ Tư Lễ Tro trên Đồi Aventine ở Rome.



Ngài sẽ tiếp nối truyền thống được Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII khôi phục, đánh dấu việc khai mạc Mùa Chay tại Vương cung thánh đường thánh Sabina.

Phụng vụ bắt đầu tại Nhà thờ thánh Anselmo, nơi cộng đồng địa phương tụ tập trước cuộc rước sám hối long trọng đến nhà thờ truyền thống thánh nữ Sabina, nơi sẽ cử hành Thánh lễ với việc làm phép và xúc tro.